
  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเปด็ 
สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ 

วันอังคารที่  ๒๗  กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๔.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 
๕.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ์  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภานุ   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๒.  นายวิสุทธิ ์ เจริญศรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๓.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๔.  นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาปี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๕.  นายภวัต  จันทร์แสง   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 

๖.  นายปรีดา  นิลสาค ู   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๘.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๙.  นายเพชร  โพสาราช   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
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 ๑๒. นายมนตรี  สุพรหมอินทร์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. นางอรัญญา  ป้องสิงห์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑๔. นางรักเล่  ปาละสานต์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 ๑๕. นางฐิติรัตน์  ประเสริฐศรี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 ๑๖. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๗. นางนาฏญา  วงศ์สุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
๑๘. พ.จ.อ.สมาน  รินทะวุฒิ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 ๑๙. นางภัทร์รวี  สมสอาด  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 ๒๐. นางสาวกรรณิกา  โยทองยศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 ๒๑. นางสุชาดา  หมื่นท้าว  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 ๒๒. นางสาวณัฏฐา  ออประเสริฐ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

๒๓. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒๔. นางสาวธิดารัตน์  นาคะเจริญ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 ๒๕. นางสาวกรรณิการ์  แพงงา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๒๖. นางสาวปัทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานทั่วไป 
 ๒๗. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๘. นายส่งศักดิ์  จันทร์สุวงศ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙. นางชนิสรา  วงษ์ศิริ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๐. นายสุทธิศักดิ์  สัสดีไกรสร  ก านันต าบลบ้านเป็ด 

๓๑. นายสุวรรณ  โพคา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 ๓๒. นายศิวกร  นามนวด   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 ๓๓. นายอดุลย์  พรหมทา 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จากนั้นได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ได้กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่านที่เข้า

ร่วมการประชุมในครั้งนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด สมัย
สามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๒๗ 
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กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด จากนั้นได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ ก่อนอื่นต้องขอ 
ประธานสภาเทศบาล ต้อนรับท่านก านันต าบลบ้านเป็ดและท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี

ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ส่วนเรื่องที่ ๒ คือเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสาร
ให้ทุกท่านแล้วเป็นแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท่าน
นายอ าเภอคนใหม่ที่ย้ายมาจะได้เข้ามาพบปะพูดคุยกันเพ่ือท าความรู้จัก ส่วน
รายละเอียดอ่ืนๆ โดยท่านจะมาตรวจเยี่ยมเทศบาลต าบลบ้านเป็ดในวันที่ ๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลาโดยประมาณคือ ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาแห่งนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เตรียมตัวในการเข้าพบ
ท่านนายอ าเภอ ส่วนการแต่งกายนั้นแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย จากนั้นได้น าเข้า
สู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ๓.๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้

เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อ
รถยนต์ส่วนกลาง (รถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม รหัส ๐๘๐๕๐๐๐๑ ตามบัญชี
นวัตกรรม ฉบับเพ่ิมเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๔) รายละเอียดดังนี้ รถยนต์มินิบัส
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อลูมิเนียม ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ ขนาด ๗ เมตร 
จ านวน ๑ คันๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐(๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ล าดับที่ ๔ (ส านักปลัดเทศบาล)   
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น  ๒,๕๐๐,๐๐๐  

บาท โดยมีเหตุผลคือ  
๑. เพ่ือให้มีรถยนต์ส่วนกลางในการรองรับการด าเนินงานด้านต่างๆ 

ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๒. เพ่ือทดแทนรถยนต์ส่วนกลางเดิมที่มีสภาพการใช้งานมานานและ

ทรุดโทรม 
๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร คณะ

สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม  
ประธานสภาเทศบาล  เกี่ยวกับระเบียบวาระนี้หรือไม่ 

นายบัวฮอง  บุญจวง    ตนมีข้อสงสัยอยู่ ๒ ประเด็นคือในระเบียบวาระที่ ๓.๑ เหตุผลในข้อ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ที่ ๒ เพ่ือทดแทนรถยนต์ส่วนกลางเดิมที่มีสภาพการใช้งานมานานและทรุด

โทรม อยากทราบว่าจะน ารถมินิบัสมาทดแทนรถยนต์ส่วนกลางในส่วนใด 
ส่วนในข้อที่ ๓ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร 
คณะสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดนั้นผิด
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วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะตนเคยได้ยินในการประชุมชุมชนท่านนายก 
เทศมนตรีแจ้งว่าจะใช้บริการประชาชนหรือใช้ส าหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือ
ให้บริการผู้สูงอายุที่จะมาโรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาล ตนจึงเกิดข้อสงสัยเพียง
เท่านี ้

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล  สภาฯ  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ขอเชิญทางส านักปลัดเทศบาลได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุม  
นายกเทศมนตรี    

นายเพชร  โพสาราช   สาระส าคัญที่เราขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของส านักปลัดเทศบาล  
หัวหน้าส านักปลักเทศบาล ในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อรถยนต์มินิบัสเป็นสินค้านวัตกรรม จุดประสงค์ที่ได้รับ

นโยบายจากผู้บริหารหรือเจตนาที่เราจะซื้อรถคันนี้ที่เราขอใช้จ่ายเงินสะสมใน
ครั้งนี้ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามว่าค าว่าทดแทนรถยนต์ส่วนกลาง
นั้นหมายความถึงรถยนต์ส่วนกลางของส านักปลัดเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก 
รถปิคอัพหรือรถตู้ ทุกกองทุกฝ่ายหลายๆ ครั้งที่เราต้องการใช้งานแต่ก็ไม่มีรถ
ที่จะเดินทางไปไหนที่เป็นหมู่คณะ รถตู้คันเดิมก็ช ารุดเหมือนกัน รถยนต์
ส่วนกลางของหลายๆ กองก็ขาดการใช้งานที่จะสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
ปัจจุบันนี้หลายๆ กองจึงต้องยืมรถยนต์กันใช้งานเนื่องจากรถยนต์ไม่เพียงพอ 
บางครั้งจะต้องไปประชุมเป็นหมู่คณะหลายๆ คนหรือการเดินทางไปราชการ
เป็นหมู่คณะหลายๆ คน หรือการไปร่วมงานเป็นหมู่คณะก็ไม่มีรถที่เพียง
พอที่จะไป ท าให้มีความไม่สะดวกที่จะเดินทางไปลงชุมชนหรือไปร่วมงานหรือ
กิจกรรม ไปประชุมสัมมนาหรือการเดินทางไปราชการ และอีกหลายๆ อย่าง
แม้กระทั่งภารกิจในอ านาจหน้าที่ที่เราดูแล เช่น การดูแลผู้สูงอายุซึ่งกิจกรรม
เป็นของกองสาธารณสุขบ้าง เป็นของกองสวัสดิการบ้าง จึงเป็นอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลเราที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุโดยการจัดอบรมสัมมนา กอง
สาธารณสุขก็ต้องน าผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานหรือไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ท าให้ไม่
มียานพาหนะที่จะอ านวยความสะดวกเหล่านี้ให้ สิ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้
สอบถามนั้นคือค าว่าอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหารนั้นไม่ได้มุ่งไปที่เจ้าหน้าที่
เพียงเท่านั้น ในการท างานก็เปรียบเสมือนว่าเรามีอ านาจหน้าที่ดูแลใครหรือ
อะไรบ้าง หมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เรามีอ านาจหน้าที่ในการดูแลและบริการ
สาธารณะในเรื่องของผู้สูงอายุ โรงเรียน ชุมชนต่างๆ หรือคณะผู้บริหารมี
ความจ าเป็นต้องไปร่วมกิจกรรมก็สามารถเดินทางไปเป็นหมู่คณะได้ รวมถึง
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ท่านสมาชิกสภาฯ อาจจะมีวันใดวันหนึ่งท่านอยากจะเดินทางไปเป็นหมู่คณะ
ท่านก็สามารถท่ีจะใช้บริการรถดังกล่าวนี้ได้เหมือนกัน เรามีจุดหมุ่งหมายโดย
ไม่ได้มีการมุ่งเน้นเฉพาะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่เท่านั้นจะรวมถึง
ชุมชนด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในส่วนที่ทางหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลได้อธิบายชี้แจงนั้น ตนอยาก 
ประธานสภาเทศบาล จะแจ้งให้กับผู้ที่จัดท าเอกสารในระเบียบวาระการประชุมนี้ว่าในส่วนที่ท่านท า

เอกสารมา เริ่มตั้งแต่สิ่งแรกคือวันที่เสนอคือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ท่าน
น าเสนอมา ถึงแม้จะมีการลงรับในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่ในความ
เป็นจริงคือเราประชุมแผนในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประกาศใช้แผน
น่าจะหลังจากที่ได้มีการประชุมแผนคือบ่ายของวันที่ ๑๓ หรือช่วงเช้าของ
วันที่ ๑๔ ดังนั้นการที่ท่านท าเอกสารลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงผิด
ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าท่านจะต้องประกาศใช้แผนพัฒนาก่อน จึงจะสามารถ
น าเสนอให้กับสภาฯ ได้ ประเด็นที่ ๒ คือในเหตุผลข้อที่ ๓ ที่ท่านหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลได้อธิบายชี้เจงแล้วว่าไม่ได้มีการใช้ประโยชน์เฉพาะภายใน
เทศบาล เพราะที่ท่านระบุมาในข้อนี้เป็นการใช้ประโยชน์เฉพาะภายในองค์กร 
คนนอกจึ ง ไม่ ส ามารถใช้ ง าน ได้  หากสภาฯ  อนุ มั ติ ไปแล้ วท่ าน ให้
บุคคลภายนอกใช้รถ หากเป็นบุคคลอื่นหรือประชาชนที่ไม่ใช่คนภายในองค์กร
ก็ถือว่าท่านท าผิดระเบียบในการอนุมัติของสภาฯ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นการล็อค
วัตถุประสงค์มากเกินไป หากท่านจะเพ่ิมเติมก็ควรจะใส่เข้ามาด้วยว่าในส่วนนี้
รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่หรือใดๆ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ตนมขี้อสงสัยเช่นกันเพราะช่วงที่ตนไปประชุมสัมมนาสันนิบาต 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาลแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมรถตัวอย่างที่

น ามาจัดแสดงภายในงานบนรถคันดังกล่าวนี้ ตนได้สอบถามเจ้าของและได้มี
การพูดกันในหลายๆ เรื่องรวมถึงการน าเสนอ ซึ่งตนได้สอบถามว่าได้มีการ
น าเสนอไปที่หน่วยงานใดบ้าง เขาก็บอกว่าได้น าเสนอมาทางเทศบาลต าบล
บ้านเป็ดแล้วและอีกหลายๆ หน่วยงาน ในส่วนของราคาที่เสนอหน่วยงานนั้น
ต่ ากว่านี้มาก ถ้าเราจัดซื้อรถมาใช้นั้นสิ่ งที่ตามมาคือเรื่องการซ่อมบ ารุง 
สถานที่ในการซ่อมบ ารุง เราจ าเป็นต้องมองไกลๆ ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมาจอดไว้
เฉยๆ การซ่อมบ ารุงการดูแลรักษารถของเรามีสถานที่บริการหรือไม่ มี
หน่วยงานซ่อมบ ารุงเพ่ือดูแลเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ภายในรถอยู่ที่ใดของภาค
อีสาน หรือในจังหวัดขอนแก่นเรามีหรือไม่ แล้วการเข้าออกหรือการเอาไปใช้
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ส่วนมากตนเห็นข้าราชการแต่ละคนแต่ละกองก็มีรถยนต์ส่วนกลางใช่อยู่แล้ว
ถ้าจะมีการใช้รถก็ไม่เกิน ๕-๖ คน ถ้าหากใช้รถมินิบัสเพ่ือไปส่งเอกสารหรือไป
ประชุมประชาคมตามหมู่บ้านอาจเกิดความยากล าบากในการใช้ถนน คงจะ
ท าให้เราเข้าออกแต่ละสถานที่หรือถนนล าบาก ถึงแม้ว่าการซื้อรถคันนี้ มี
ประโยชน์แตต่นคิดว่าไม่คุ้มค่าในการใช้งาน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้

เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
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นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) รายละเอียดดังนี้ รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ 
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จ านวน ๑ คันๆ ละ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ ๕/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓๗ ล าดับที่ ๑ (ส านักปลัดเทศบาล)   
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๑,๓๕๘,๐๐๐ 

บาท โดยมีเหตุผลคือ  
๑. เพ่ือให้มีรถยนต์ส่วนกลางในการรองรับการด าเนินงานด้านต่างๆ 

ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๒. เพ่ือทดแทนรถยนต์ส่วนกลางเดิมที่มีสภาพการใช้งานมานานและ

ทรุดโทรม 
๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร คณะ

สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายตนขออนุญาต 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๙ 

 

ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงในญัตตินี้ซึ่งเป็นเรื่องเดิมๆ คือผู้จัดท าญัตติพิมพ์เอกสารผิด โดยท่านขอ
ใช้เงินสะสมในวาระนี้คือ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท แต่ในบรรทัดต่อจากหลักการ
กลายเป็น ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้จึงขอแจ้งทางสมาชิกสภาฯ ว่าน่าจะ
เป็นการพิมพ์ผิดควรที่จะเป็น ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องสับสน
และจะได้ไม่ต้องสอบถามว่าพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ถูกอย่างไร ตนขออนุญาตที่จะ
แก้ไขในที่ประชุมที่ประชุมแห่งนี้เลย ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ มีท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 

นายบัวฮอง  บุญจวง   ขออนุญาตสอบเพราะว่าตนได้ไปสอบถามที่บริษัทโตโยต้ามา ตามท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมารถตู้ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซีนั้นเขา

เขาเลิกผลิตแล้ว ไม่มีจ าหน่ายแล้วซึ่งปัจจุบันมีเพียงขนาด ๒,๘๐๐ ซีซี ทาง
ผู้บริหารที่เสนอรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซีนั้นได้มีการไป
สอบถามทางบริษัทหรือยัง เพราะที่บริษัทโตโยต้าไม่มีรถตู้ขนาด ๑๒ ที่นั่ง 
ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซีจ าหน่ายแล้ว 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  เรื่องทุกอย่างดูเหมือนว่าถูกจับยัดเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ที่ใด อย่างเช่นการจัดซื้อรถตู้นี้ก่อนที่จะน าญัตติเข้าที่ประชุมควรจะมีการ

ตรวจสอบว่ายี่ห้อนี้มีขนาดซีซีเท่าใด ราคาเท่าใด ควรจะตรวจสอบดูก่อน 
ไม่ใช่น าเสนอเข้ามาแล้วให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายซักถามในที่ประชุม 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในเบื้องต้นตนเข้าใจว่าน่าจะเป็นด้วยว่าอาจจะมีการบรรจุเข้าแผนไว้ 
ประธานสภาเทศบาล นานแล้ว ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ ได้ขออนุญาตตนเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วว่าจะขอ

ใช้เอกสารประกอบการประชุม แต่อาจจะมองว่าไม่เห็นมีเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือใดๆ ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าถ้าท่านใดสนใจดูรายละเอียดให้มาขอดูได้ 
ส่วนท่านที่สงสัยว่าเหตุใดจึงต้องเป็นโตโยต้าซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ ได้ชี้ แจง
มาแล้วในเบื้องต้น เป็นยี่ห้อกลางที่ส่วนมากแล้วทุกเทศบาลจะใช้กัน ส่วนใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นอาจจะได้ยี่ห้ออ่ืนหรือใดๆ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
ส่วนที่สงสัยว่าขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จะสามารถจัดซื้อได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของ
ทางผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ชี้แจงว่าขนาด ๒,๔๐๐ ซีซีนั้นเอามาจาก
ไหน เพ่ือที่ว่าจะได้ไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหลังจากที่เราอนุมัติ
ไปแล้ว ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าผ่านงบประมาณให้แล้วจะต้องมา
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เปลี่ยนจาก ๒,๔๐๐ ซีซีเป็น ๒,๘๐๐ ซีซี ราคาก็อาจจะ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๑๐ 

 

แพงขึ้นก็ต้องมาขอเพ่ิมเติมงบประมาณหรือใดๆ ก็ขอให้ทางผู้บริหารได้
อธิบายชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจ 

นายจตุพล  สิทธิ    ในเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในหลักการคือรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒  
รองนายกเทศมนตรี ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ไม่ใช่ว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ตัวอักษร

ชัดเจน หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เพราะฉะนั้นเรา
สามารถจัดซื้อได้ในคุณลักษณะที่สูงกว่านี้  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอบคุณที่รองนายกเทศมนตรีที่ได้อธิบายชี้แจงข้อซักถาม จากนั้นได้ 
ประธานสภาเทศบาล ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ตนเข้าใจในค าว่าไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แต่การไปตรวจสอบดูรถตู้ 
รองประธานสภาเทศบาล ท่านจะต้องระบุว่าไม่ต่ ากว่า ๒,๘๐๐ ซีซี ไปถึง ๓,๐๐๐ ซีซีได้แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 

๒,๘๐๐ ซีซี เพราะในตอนนี้มีแต่รถตู้ ๒,๘๐๐ ซีซีขึ้นไปที่ตนได้ไปดูมา ในส่วน
นี้ขอฝากให้ท่านไปศึกษาใหม่ด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  อย่างไรเสียในตอนที่จัดซื้อเราก็คงจะได้ขนาดมากกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
ประธานสภาเทศบาล เราควรจะหยุดอภิปรายในเรื่องซีซีของรถจะดีกว่า สาระส าคัญก็คือซื้อมาเพ่ือ

อะไรตามที่ท่านผู้บริหารได้ระบุมาแล้ว ส่วนงบประมาณถูกต้องและเหมาะสม
หรือไม่ จริงๆ แล้วเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์เพียงเท่านี้ก็
น่าจะจบ ถ้าถูกต้องตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กล่าวคือก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่ควรจะเป็นส่วนในรายละเอียดของมาตรฐานครุภัณฑ์อาจจะเป็น
แบบเก่าซึ่งขนาดซีซีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ด้วยนวัตกรรมของ
รถยนต์เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีหรืออ่ืนๆ เพราะว่าทุกวันนี้แม้แต่รถไฟฟ้าก็มี
แล้ว จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายซักถาม
เพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม 
เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๑๑ 

 

๒. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้

เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
หอยโข่ง แบบเครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดดังนี้ เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 
แบบเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า 
และติดตั้งปั๊มแรงดันสูงพร้อมท่อสูบขนาด ๑๒ นิ้ว จ านวน ๓ เครื่องๆ ละ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เป็น
ผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือน าเข้าจากต่างประเทศ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕ ล าดับที่ ๑ (ส านักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  
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๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่จะเกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด ตามอ านาจหน้าที่แห่งนัย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังหรืออุทกภัยภายในเขตเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด 

๓. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการและประโยชน์สาธารณะต่อไป 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระที่ ๓.๓ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม ่
นายชัยรัตน์  มัสมี   เกี่ยวกับการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ๑๒ นิ้ว จ านวน 
รองประธานสภาเทศบาล  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคาต่อเครื่องประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตนอยาก

สอบถามว่าท่านจะจัดซื้อทั้ง ๓ เครื่องพร้อมกันเลยหรือไม่ อยากทราบว่าทั้ง 
๓ เครื่องนี้แต่ละจุดจะเอาไปติดตั้งที่ใดบ้าง เพราะว่าในตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือ ๑. ถ้าเราไปติดตั้งแต่ละจุดซึ่งขณะนี้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าของ
โยธาธิการและผังเมือง ไม่ว่าทางโรงเรียนคนตาบอดหรือว่าที่หมู่บ้านพวงเพชร
ถ้าเราไปติดตั้งตอนนี้ก็ยังมีหลายๆ เรื่องที่ยังมีข้อพิพาท ทั้งยังท าถนนหรือวาง
ท่อระบายน้ ายังไม่เสร็จ จึงอยากจะทราบวัตถุประสงค์ว่าท่านซื้อ ๓ เครื่อง
พร้อมกันจะติดตั้งบริเวณใดบ้าง เมื่อติดตั้งแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมได้ดีเพียงใด นี้คือ
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การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่การแก้ไขท่ีต้นเหตุ น้ าท่วมตั้งแตป่ี ๒๕๖๕ ใช่
หรือไม่ พอปี ๒๕๖๖ ก็มาท่วมซ้ าอีกท าไมไม่ซื้อมาตั้งแต่ปีแรกท าไมเพ่ิงมาซื้อ
ตอนนี้ ท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีน้ าท่วมอีก ท าไมเราไม่แก้ไขที่ต้นเหตุว่า
ท่วมเพราะอะไร อยากให้ท่านน าไปพิจารณาในการจัดซื้อ แล้วชาวบ้านได้
ประโยชน์จริงหรือ อย่างเช่นที่บ้านกอกน้ าท่วมทุกปีถ้าจะน าไปติดตั้งจะไป
ติดตั้งที่ไหน ตนคิดว่าบึงหนองโคตรก็จะต้องท่วมอีกเพราะมีการลงท่อระบาย
น้ าสี่เหลี่ยมหรือ BOX CULVERT ตั้งแต่โรงเรียนคนตาบอด น้ าจากถนนมะลิ
วัลย์ก็จะมาลงที่นี่ ซึ่งจะมีปัญหาต่างๆ ตามมา ตนอยากทราบว่าจะน ามา
ติดตั้งอย่างไร เพราะท่านจะจัดซื้อเครื่องสูบน้ าทั้ง ๑๒ นิ้ว, ๑๖ นิ้ว, และ ๒๔ 
นิ้ว ส่วนการดูแลรักษา การบ ารุงรักษา การจัดเก็บ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหา
ทั้งหมด สถานที่จัดเก็บเราก็ไม่มีหรือจะปล่อยวางไว้ตรงสถานที่ที่เราจะสูบน้ า 
๑ ปีเราใช้แค่เพียง ๑ เดือนที่เหลือ ๑๑ เดือนเราจะบ ารุงรักษาอย่างไร ดูแล
อย่างไรไม่ให้เสียหรือช ารุด จึงขอฝากให้เป็นข้อคิดในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าใน
ครั้งนี ้

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านผู้บริหารจะตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ หรือไม่ หรือ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลจะเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 
นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนไมข่อตอบข้อซักถามและให้ขอมติที่ประชุมได้เลย 
นายกเทศมนตรี    
นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง งดออก 
ประธานสภาเทศบาล เสียง ๐ เสียง 

เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 
๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  
มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๕,๐๐๐ 
บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
รายละเอียดดังนี้ เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ 
๒,๕๐๐ บาท 

   - เป็นไปเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๓ (ส านักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท โดย
มีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือใช้ในส านักงานและช่วยให้การท างานของเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 
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ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๕,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๑๖ 

 

   ๓.๕  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๘,๐๐๐ 
บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๘,๐๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รายละเอียดดังนี้ 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท 

   - เป็นไปเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓ ล าดับที่ ๕ (ส านักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท โดย
มีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือใช้ในส านักงานและช่วยให้การท างานของเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๑๗ 

 

๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๘,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ 
บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๑๘ 

 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 
one ส าหรับส านักงาน รายละเอียดดังนี้ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in 
one ส าหรับส านักงาน จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

   - เป็นไปเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๔ ล าดับที่ ๒ (ส านักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือใช้ในส านักงานและช่วยให้การท างานของเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๑๙ 

 

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๗  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้

เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานการรักษาความ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๐ 

 

สงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
หอยโข่ง แบบเครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดดังนี้ เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 
แบบเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า 
พร้อมปั๊มแรงดันสูง ท่อสูบน้ าไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว ติดตั้งบนเทรลเลอร์ส าหรับ
ลากจูงเคลื่อนที่ได้ พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ จ านวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือน าเข้าจากต่างประเทศ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕ ล าดับที่ ๓ (ส านักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขการบริหารจัดการน้ าหรืออุทกภัยภายในเขต
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ตามอ านาจหน้าที่ และสาธารณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังหรืออุทกภัยภายในเขตเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด 

๓. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการและประโยชน์สาธารณะต่อไป 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๑ 

 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 

๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 
นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้

เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ รายละเอียดดังนี้  รถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๒ 

 

แรงม้า ชนิด ๖ ล้อ ส าหรับบรรทุกน้ าใช้งานทั่วไปและติดตั้งระบบปั๊มแรงดัน
สูงเพ่ือการดับเพลิงด้วย จ านวน ๑ คันๆ ละ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ จั ดซื้อตามราคา
ท้องตลาด  

   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๓ (ส านัก
ปลัดเทศบาล) รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น๒,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือใช้ส าหรับสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. เพ่ือลดอัตราความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านดับเพลิง 
๔. สามารถใช้ดับเพลิงไหม้ได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ 
๕. เพ่ิมการล าเลียงน้ าช่วยดับเพลิงในยามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
๖. เพ่ือช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการและประโยชน์สาธารณะ 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๓ 

 

เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 
๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๙  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้

เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ รายละเอียดดังนี้  รถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ 
แรงม้า ชนิด ๖ ล้อ ส าหรับบรรทุกน้ าใช้งานทั่วไปและติดตั้งระบบปั๊มแรงดัน
สูง อุปกรณ์ดับเพลิงเพ่ือการดับเพลิงด้วย จ านวน ๑ คันๆ ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๔ 

 

บาท เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด  

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๔ (ส านักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือใช้ส าหรับสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. เพ่ือลดอัตราความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านดับเพลิง 
๔. สามารถใช้แจกจ่ายน้ าตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลน 
๕. รดน้ าต้นไม้ จ่ายน้ าเพ่ือประโยชน์อื่นๆ 
๖. เพ่ิมขีดความสามารถในการดับเพลิงได้ทันท่วงที  สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการและประโยชน์สาธารณะ 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๕ 

 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้

เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ
รถยนต์ดับเพลิง รายละเอียดดังนี้ รถยนต์ดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
๖,๐๐๐ ลิตร และบรรจุโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ชนิด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งระบบปั๊มแรงดันสูง
และอุปกรณ์ในการดับเพลิงครบชุด จ านวน ๑ คันๆ ละ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๖ 

 

เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด  

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๒ (ส านักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. ใช้ส าหรับสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. เพียงพอส าหรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที ่
๓. ใช้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามค าร้องขอ 
๔. สามารถใช้ดับเพลิงไหม้ได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพ้ืนที่ 
๕. ล าเลียงน้ าช่วยดับเพลิงในยามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
๖. เพ่ือช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการและประโยชน์สาธารณะ 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๗ 

 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้

เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาด ๗ ตัน รายละเอียดดังนี้ 
รถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาดยกน้ าหนักได้ไม่น้อย
กว่า ๗ ตัน และสามารถยืดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมกระเช้า 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๘ 

 

จ านวน ๑ คันๆ ละ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๓ (ส านักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษา
ความสงบหรือฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

๒. สามารถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประโยชน์สาธารณะ 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๒๙ 

 

๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๕๓๑,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๕๓๑,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้

เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๓๑,๐๐๐ บาท 
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ คสล. ๑ ชั้น ขนาด ๕.๐๐x๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ล าดับที่ ๙ (ส านักปลัดเทศบาล) 

โดยมีเหตุผลคือ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ
เอกสารต่างๆ เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง กระดานขีดคะแนน เอกสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงิน



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๓๐ 

 

สะสมเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดมียอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ไม่เกิน ๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๕๓๑,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๓๔๘,๐๐๐ บาท (กองคลัง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๔๘,๐๐๐ บาท (กองคลัง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย

บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๓๑ 

 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวนเงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน ๘ คันๆ ละ 
๔๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐ บาท 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ล าดับที่ ๑ (กองคลัง) 

- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
โดยมีเหตุผลคือ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ

และขนมูลฝอย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอ่ืนๆ ภายในเขต
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสม
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบล
บ้านเป็ดมียอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้
ไม่ เกิน  ๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้  
ประธานสภาเทศบาล  จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองคลังหรือไม่ 

นายบัวฮอง  บุญจวง    ตนขอสอบถามทางกองคลังว่าในขณะนี้ทางชุมชนหรือหมู่บ้านไดมี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ การจัดเก็บเองกี่หมู่บ้าน แล้วทางกองคลังได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปจัดเก็บกี่

หมู่บ้าน เพราะวันนั้นตนอยู่บ้านพอดีได้มีพนักงานไปจัดเก็บของหมู่ที่ ๕ จึง
อยากสอบถามทางกองคลังว่าในขณะนี้ทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บ
หมู่บ้านใดบ้าง แล้วให้ทางชุมชนจัดเก็บเองหมู่บ้านใดเพราะของหมู่ที่ ๑๔ ยัง
มีชุมชนจัดเก็บอยู่ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ตนขอเสริมในส่วนของข้อซักถามว่าเหตุผลที่ท่านให้มาคือเพ่ือใช้ใน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๓๒ 

 

ประธานสภาเทศบาล การปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ค่าภาษี 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาล ตอนนี้เราให้พนักงาน
ไปจัดเก็บในส่วนใดบ้าง เนื่องจากว่าตามความเข้าใจปกติทั่วไปของ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ไม่ใช่ค่าขยะควรที่จะให้ประชาชนมาช าระที่เทศบาล
หรือโดยการโอนถูกต้องหรือไม่ พอท่านระบุเหตุผลมาเช่นนี้เลยค่อนข้างที่จะ
สับสนว่าวันนี้เราขออนุมัติรถจักรยานยนต์เพ่ือท าอะไร อย่างไรบ้าง เพราะว่า
ในระเบียบวาระการประชุมต่อไปท่านไดข้ออนุมัติในส่วนของการปรับปรุงห้อง
กองคลัง ซึ่งท่านระบุว่าเพ่ือรองรับกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ จึง
กลายเป็นข้อสงสัยว่าวันนี้เราจะออกไปจัดเก็บส่วนใดบ้าง 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขออนุญาตให้ทางกองคลังเป็นผู้อธิบายชี้แจงข้อซักถามต่อที่ประชุม  
นายกเทศมนตรี      

นางภัทร์รวี  สมสอาด    ขณะนี้ทางกองคลังมีวิธีการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยซึ่งได้ออกไปจัดเก็บ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  เองทั้งหมด ๓ หมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๓ ตอนนี้ด าเนินการจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว 

ขณะนี้ก าลังจัดเก็บในส่วนของหมู่ที่ ๕ ตนคิดว่าประมาณอีกสัก ๒-๓ วันก็
น่าจะเสร็จ ยังเหลืออีกคือหมู่ที่ ๒๒ หลังจากจัดเก็บหมู่ที่ ๕ เสร็จแล้วก็จะไป
จัดเก็บหมู่ที่ ๒๒ ต่อไป ปัจจุบันนี้เราจะด าเนินการจัดเก็บเอง ๓ หมู่บ้าน ส่วน
ที่เหลือยังเป็นชุมชนจัดเก็บเองอยู่ ซึ่งก็มีการวางแผนเอาไว้ว่าจะทยอย
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ เป็นพนักงานของเทศบาล เราออกจัดเก็บ ซึ่ ง
จักรยานยนต์ที่เราใช้ในการออกไปจัดเก็บนั้นต้องยืมของฝ่ายแผนที่ภาษีฯ มา
ใช้ก่อน และงานแผนที่ภาษีฯ ก็ยังใช้งานอยู่เหมือนกันจึงต้องเปลี่ยนกันใช้ 
บางวันงานแผนที่ภาษีฯ ใช้งานจัดเก็บก็ไม่ได้ออก ท าให้ไม่มีรถจักรยานยนต์
เพียงพอส าหรับการใช้จัดเก็บเงินจึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจัดชื้อในครั้งนี้ ส่วน
รถที่ใช้ก็จะมีออกเก็บค่าขยะบ้างและใช้ร่วมกันกบังานแผนที่ภาษีฯ เพราะงาน
แผนทีภาษีฯ เองก็ใช้ในการออกส ารวจ ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ส าหรับการใช้งาน จึงต้องใช้งานร่วมกันทั้งการออกส ารวจพ้ืนที่บ้างและที่ใช้
เป็นหลักคือเก็บเงินค่าขยะ  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในเหตุผลคือใช้ในการเก็บเงินค่าขยะ ส่วนเรื่องของภาษีค่าธรรมเนียม 
ประธานสภาเทศบาล เข้าใจได้ว่าให้มาช าระกับเจ้าหน้าที่ที่เทศบาล จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ่

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนขอสอบถามเจ้าหน้าที่กองคลังคือหมู่ที ่๒๒ คนที่เคยเก็บเงินค่า 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๓๓ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขยะก่อนหน้านี้จะต้องยกเลิกหรืออย่างไร หรือเจ้าหน้าที่เทศบาลไปจัดเก็บ
เพียงบางส่วนเท่านั้น 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขอสอบถามเพ่ิมเติมจากท่ีท่านแสนศักดิ์ได้อภิปรายสอบถามใน 
ประธานสภาเทศบาล  ส่วนของหมู่ที่  ๒๒ ท่านสอบถามว่าตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไป

จัดเก็บดังนั้นจึงต้องยกเลิกคนจัดเก็บของชุมชนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
จึงต้องยกเลิก  

นางภัทร์รวี  สมสอาด    ตนขออนุญาตอธิบายชี้แจงในกรณขีองหมู่ที่ ๒๒ คือปกติแล้วตอนนี้  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทั้ง ๒๓ หมู่บ้านนั้นก าลังพยายามปรับวิธีให้เป็นพนักงานของเทศบาลจัดเก็บ

ทั้งหมด แต่ก็มีบางหมู่บ้านที่พูดคุยกับชุมชนและไม่ต้องการเก็บต่อแบบนี้ จะ
ค่อยๆ ทยอยขอคืนซึ่งตอนนี้เราก็พูดคุยได้ประมาณ ๓ หมู่บ้านคือ หมู่ที ่๓, ๕, 
๒๒ ที่เราลองเข้าไปจัดเก็บดูก่อน เพราะตอนนี้พนักงานจัดเก็บเรามีไม่
เพียงพอจึงต้องค่อยๆ ทยอยเขาไปจัดเก็บบางหมู่บ้านที่ขอคืนนั้นคือ หมู่ที ่๒๒ 
ทีไ่ม่ได้เก็บต่อเป็นเทศบาลเข้าไปจัดเก็บเอง 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจงึต้องยกเลิก ข้อดีและข้อเสียระหว่างให้ 
ประธานสภาเทศบาล ชุมชนจัดเก็บกับให้พนักงานของเทศบาลเป็นผู้ จัดเก็บต่างกันอย่างไร  

เนื่องจากว่าที่ตนได้ข้อมูลมานั้นท่านจะมีต้นทุนที่เพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือท่านมา
ขออนุมัติจัดซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งมีภาระค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซม 
เปลี่ยนจากการที่ให้ชุมชนจัดเก็บท าให้ชุมชนมีรายได้บางส่วนจากรายได้ที่
จัดเก็บขยะ อยู่ๆ ท่านเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บ ต้นทุนแรกคือค่าจ้าง
พนักงานจัดเก็บ ข้อที่ ๒ คือต้นทุนในการชื้อรถจักรยานยนต์ ข้อที่ ๓ คือ
ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ข้อที่ ๔ คือต้นทุนในการซ่อมบ ารุง ซึ่งขณะนี้ทราบ
ว่าทางกองคลังรับพนักงานเข้ามาโดยใช้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของกองอ่ืนเข้า
ในส่วนของกองท่านเพ่ิมขึ้นด้วย เป็นข้อแรกที่จ านวนพนักงานเพ่ิมมากขึ้นใน
ส่วนของเทศบัญญัติที่เป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก ท าให้ท่านจะต้องหาเงินมา
จ่ายค่าจ้างเพ่ิมมากขึ้นด้วย จึงเป็นข้อสงสัยว่าในอดีตที่เราจัดเก็บมาเราให้
ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเก็บเงินค่าขยะให้เรา แล้วแบ่งส่วนของรายได้บางส่วน
ให้กับทางผู้จัดเก็บ ซึ่งข้อซักถามในวันนี้คือเหตุใดจึงต้องปรับเปลี่ยนแล้วมีข้อดี
ข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ส าหรับวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องท าการปรับเปลี่ยนแนวทางในการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  จัดเก็บรายได้ เนื่องจากว่าหน่วยตรวจสอบของเราซึ่งได้พูดคุยกันอย่าง

กัลยาณมิตรในเรื่องของบทบาทหน้าที่ อ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ต่างๆ 
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ในส่วนของที่ด าเนินการมาแล้วทางหน่วยตรวจสอบไม่ได้ที่จะมาตรวจสอบ
ย้อนหลังกลับไปว่าสิ่งที่ท ามาถูกหรือไม่ถูก กล่าวคือไม่ฟันธงเพียงแต่ว่าด้วย
การตรวจสอบก็ดีได้รับค าแนะน าว่าควรจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.เทศบาลโดยถูกต้อง ส่วนในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายนั้นในเมื่อภารกิจหน้าที่
ของกองคลังที่จะต้องได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น สิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายก็ต้องเพ่ิมขึ้น
ตามมาด้วย แต่ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของกองคลังที่มีการเพ่ิมจ านวน
ของพนักงานนั้นเพ่ือมาเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเดียว เราบริหารคนโดยให้ช่วย
ในเรื่องการจัดเก็บรายได้อย่างอ่ืน เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ท่านอาจจะ
มองว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เราสามารถจัดเก็บได้เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว 
๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อเราน าคนมาพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาให้เขา
สามารถไปจัดเก็บรายได้ประเภทอ่ืนๆ เราสามารถจัดเก็บได้ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ถือว่าเราใช้คนอย่างคุมค่าในการจัดเก็บรายได้ การน าเงินเพ่ือจะน ามา 
ใช้จ่ายในการพัฒนาและการบริการสาธารณะของเทศบาล 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้เนื่องจากในอดีตเราอาจจะท าไม่ถูก 
ประธานสภาเทศบาล คือในอดีตเราให้ชุมชนซึ่งก็เก็บมาโดยตลอด แต่วันนี้ พ.ร.บ.ที่เราใช้มีความ

เข้าใจไม่ตรงกัน อาจจะเป็นการอ่านหรือบัญญัติที่ท าไม่ได้แล้วหรือใดๆ ตรงนี้
คือตามที่ท่านผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงซึ่งก็เป็นข้อมูลไว้ เป็นหลักในการ
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในระเบียบวาระนี้ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ในการขออนุมัติจัดชื้อรถจักรยานยนต์ในการใช้งานของกองคลัง 
รองประธานสภาเทศบาล ประเด็นแรกก็คือตนเป็นห่วงเกี่ยวกับการเรื่องเก็บขยะในการที่เราจะให้

เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บในเวลาใด เวลาราชการตั้งแต่ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.หรือไม่ 
ในเวลาดังกล่าวคนส่วนมากไม่อยู่บ้านจะไปท างานกันหมด จะไปจัดเก็บวัน
ไหน มีระยะเวลาเข้าหมู่บ้านนี้วันนี้หรือไม่ เมื่อก่อนตนก็เคยจัดเก็บเงินค่าขยะ
แต่ตนเก็บเป็นรายปีโดยการท าข้อตกลงกับชาวบ้าน แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เราไป
จัดเก็บเปรียบเทียบกับคนที่เขาเก็บเดิมเพราะเขาจะรู้ว่าคนบ้านนี้อยู่บ้านตอน
ไหน อยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีๆ ไม่ใช่ว่าค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเราก็ต้องเสีย 
รถจักรยานยนต์เราก็ต้องชื้อมาแล้วต้องมีค่าซ่อมบ ารุงอีก ระยะเวลาค่าแรง 
ระหว่างผู้เก็บเดิมหรือคนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่คุ้มค่าหรือไม่ ตรงนี้ตนเป็นห่วง 
ถ้าเราตกลงกันว่าจะให้เก็บโดยใช้รถจักรยานยนต์หรือเก็บร้านค้าใหญ่ๆ ทุก
วันนี้การจัดเก็บกับร้านค้าก็ยังมีใต้โต๊ะอยู่ตนไม่อยากจะพูด ร้านเล็กหรือร้าน
ใหญ่ราคาจะไม่เท่ากัน ตนไม่ได้ใส่ร้ายใครเพียงแค่สงสัย เป็นข้อสงสัยในการที่
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เราจะท างานร่วมกันกับชุมชนเพราะชุมชนท ามาดีแล้ว บางครั้งใบเสร็จรับเงิน
ค่าขยะท่ีค้างไว้ ๑๐-๒๐ ใบ คนจัดเก็บออกเงินเองเอามาจ่ายก่อนเพื่อให้ได้เงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนแต่ละเดือน แบบนี้ผู้ที่จัดเก็บขยะก็ต้องรวบรวมเงินมา
ให้ได้ก่อนโดยฉีกใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ ถ้าใบเสร็จหายก็ตกใบละ ๔๐ บาท ถ้า
หายเป็นเล่ม ๔๐ บาทคูณ ๕๐ ใบก็จะเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ตนเป็นห่วงใน
การจัดเก็บ ส่วนการจัดเก็บภาษีก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน ทั้งที่รู้อยู่ว่าเราไปเก็บ
ภาษีในห้วงเวลาเดือนนี้ไปถึงเดือนนี้ไม่ได้เก็บตลอดปีหรือว่าอย่างไร ตนเป็น
ห่วงผู้ที่จะมาท างานในการจัดเก็บเงินขยะเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านบางบ้านหมา
ดุ เจ้าของบ้านก็ไม่อยู่ ปัญหาที่ตนเคยไปสอบถามคือเรื่องถังขยะ ถังขยะที่ไม่มี 
หรือการที่เข้าไปจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึงก็มี นี้คือสาเหตุที่ชาวบ้านไม่ยอมจ่าย ไม่
เก็บขยะให้ก็ไม่จ่ายเงิน เพราะตนได้ไปสัมผัสมาแล้วรู้สึกว่าจะเกินแรงคนที่จะ
ไปท างาน ถ้าหากเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนท าน่าจะดีที่สุด 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๓๔๘,๐๐๐ บาท (กองคลัง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
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   ๓.๑๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๑.๖๘๑,๘๐๐ บาท (กองคลัง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๖๘๑,๘๐๐๐ บาท (กองคลัง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย

บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๖๘๑,๘๐๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงโถงชั้นล่าง (ฝั่งทิศเหนือ) เพ่ือใช้เป็นห้อง
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและฝ่ายพัฒนารายได้ ตั้งงบประมาณไว้ 
๑,๖๘๑,๘๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโถงชั้นล่าง (ฝั่งทิศเหนือ) เพื่อใช้
เป็นห้องฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที ่๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ล าดับที่ ๒ (กองคลัง) 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ 

โดยมีเหตุผลคือ เ พ่ือใช้ เป็นห้องฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและฝ่ายพัฒนารายได้ ปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยหลักการ
และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่
จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมียอดเงินสะสมที่กันเงินไว้
ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน ๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๓๗ 

 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้  
ประธานสภาเทศบาล  จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองคลังหรือไม่ ถ้าไม่มี

ตนขอหารือเนื่องจากว่าเรามีห้องเก็บของด้านหลังห้องน้ าหลังหอประชุม
อเนกประสงค์ ขนาด ๕.๐๐x๑๐.๐๐ เมตร ซ่ึงห้องนี้ปัจจุบันใช้เก็บเอกสาร
ของกองคลังทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ เป็นเอกสารที่ต้องเก็บไว้และเอกสารที่รอ
ท าลาย ซึ่งในระเบียบวาระนี้ขออนุมัติก่อสร้างห้องกองคลังในการรองรับการ
รับช าระภาษี และมีห้องเก็บของที่อยู่ข้างหลังสุดของกองคลัง ตนจึงขอเสนอ
ว่าถ้าในแผนพัฒนาตั้งงบประมาณไว้คือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทถูกต้องหรือไม่ แต่
ที่ท่านเสนอมาในวันนี้โดยรูปแบบไม่แน่ใจว่าในการออกแบบของท่านนี้คือ
เข้าใจได้ว่าเหมาะสมถูกต้องแล้ว แต่ในส่วนมุมมองของตนคือขอเสนอว่าให้
ท่านออกแบบห้องเก็บของให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าท่านยังเหลืองบประมาณอีก 
๔๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือที่ท่านจะได้เอาเอกสารทั้งหมดมารวมกันไว้ในจุดเดียว
ของกองท่าน แล้วห้องเก็บของห้องนั้นก็จะว่างลง ซ่ึงขนาดของห้องก็จะ
ตรงกันกับที่ทางส านักปลัดเทศบาลได้ขออนุมัติมา โดยจะใช้ในการเก็บของ
และอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จึงอยากหารือในที่ประชุมว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่
ท่านจะแก้ไขแบบแปลนเพราะยังมีงบประมาณเหลือสามารถที่จะท าห้องเก็บ
ของให้ใหญ่ขึ้น ท าให้สามารถเก็บเอกสารทั้งหมดได้ในจุดเดียวกัน เพราะ
อย่างไรเสียก็เป็นห้องเก็บเอกสารที่เป็นของกองคลังทั้งหมด แล้วในส่วนของ
ห้องที่ว่างอยู่ก็จะได้ให้เป็นของส านักปลัดเทศบาลในการเก็บอุปกรณ์การ
เลือกตั้งต่อไป ตรงนี้เป็นแค่การหารือส่วนท่านจะคิดเห็นอย่างไร ถ้าท่าน
เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ค่อยเสนอเข้ามาที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นได้ถามใน
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี 
จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๐ 
เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๓๘ 

 

๒. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม ไมเ่ห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๑,๖๘๑,๘๐๐๐ บาท (กองคลัง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๕ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระที่ ๓ ทีท่างผู้บริหารได้เสนอมาทั้งหมดจ านวน ๑๔ 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติด้วยกัน ดังนั้นตนจึงขอแทรกระเบียบวาระการประชุมเพ่ิมเติม ทาง

เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นวาระเร่งด่วนเนื่องจากท่านธนดล  ประเสริฐทรง ได้ขอ
การลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท าให้ขาด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไป ๑ ท่าน โดยตามระเบียบแล้ว
อาจจะมีเพียง ๔ ท่าน เนื่องจากระเบียบระบุไว้ว่า ๓-๗ ท่าน กล่าวคือ ๓ ท่าน
แต่ไม่เกิน ๗ ท่าน ตอนนี้เรามีแค่ ๔ ท่าน ตนจึงได้หารือกับท่านสมาชิกสภาฯ 
และทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่ามีเพียงแค่ ๔ ท่านเพียงพอ
หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอตนจะขอเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ ๓.๑๕ การคัดเลือก
คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งจะได้ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ที่
เป็นคณะกรรมการตรวจรายการประชุมได้หารือกันในเรื่องของจ านวนที่
ก าหนดไว้ว่า จ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีได้ ๓ ท่าน แต่
ไม่เกิน ๗ ท่าน ซึ่งปัจจุบันเราเหลือ ๔ ท่าน หากท่านต้องการคัดเลือกเพ่ิมเติม
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อเพราะเมื่อท่านเลขานุการสภาฯ ได้
ตรวจทานรายงานการประชุมออกมาแล้ว เราจะได้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมครบตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๔ ท่านคือ 

   ๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  
๔. นายบัวฮอง  บุญจวง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๒ ๓๙ 

 

จากนั้นได้สอบถามว่าจะท าการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม ่

 นายบัวฮอง  บุญจวง  ตนขอเสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประชุมแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่านอื่นเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่  ถ้าไม่มีตนขอเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่  ๓.๑๕ การคัดเลือก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จากนั้นได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้
เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม พร้อมผู้
รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

นายบัวฮอง  บุญจวง  ขอเสนอนายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โดย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีผู้รับรองจ านวน ๒ คน คือ นายสุพล  โต๊ะปั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

และนายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้แจ้งในที่

ประชุมว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คือ นายแสนศักดิ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่

นายสมพงษ์  พรหมแสง  มีเรื่องยากจะสอบถามเก่ียวกับเรื่องเดิมเทศบาลเมืองบ้านเป็ดเรา 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้เรื่องด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ก าหนดระยะเวลาได้หรือไม่ ว่าเราจะท า

ห้วงระยะเวลาเท่าไร อย่างไร การก าหนดแนวเขตเป็นอย่างไร เพราะเรามี
ปัญหาแนวเขตทั้งเมืองเก่าและแดงใหญ่ จัดการเรื่องแนวเขตทั้งขั้นตอนถึง
ไหน แล้วเสร็จเมื่อไร แล้วจะได้ลงประชาคมช่วงไหน ให้ชัดๆ จะได้เตรียมตัว
ลงประชาคมด้วย ตนเห็นชอบที่จะเป็นเทศบาลเมือง ตนกลัวว่าจะเป็นเหมือน
นักมวย มวยล้มต้มคนดู ท าอะไรก็ขอให้บรรลุถึงเป้าหมาย ถึงจะเป็นแชมป์เรา
ปวารณาจะเป็นเทศบาลเมือง ครั้งนี้แน่นอน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อยากให้เป็น
จริงๆ อยากจะทราบความคืบหน้าของคณะกรรมการฯ ขณะนี้ไปถึงไหนแล้ว 
ช่วยตอบด้วย ตนขอบคุณ 
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ขออนุญาตให้ท่านรองคมสินธุ์เป็นผู้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี  

ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช  ขออนุญาตตอบซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ให้ชัดเจนว่าที่ผ่านมา 
รองปลัดเทศบาล เราติดขัดเรื่องแนวเขต ซึ่งแนวเขตเรามีประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 

๒๕๔๗ ถือเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เมื่อเราจะยกฐานะก็มีประเด็นของ
เทศบาลต าบลเมืองเก่าอยากได้พ้ืนที่โรงเรียนบ้านสะอาดไปพร้อมกัน เพราะ
เทศบาลต าบลเมืองเก่าก็จะยกฐานะเหมือนกัน เราได้ไปหารือมาแล้วแต่ยัง
ไม่ได้ข้อสรุป และตนได้มาน าเรียนคณะผู้บริหารท่านก็ยืนยันให้เอาตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี ๒๕๔๗ เป็นค าบรรยายแนวเขตเพ่ือ
ประกอบในการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ในส่วนของ อบต.แดงใหญ่
ตนได้ปรึกษาหารือแล้วเขาไม่ติดใจอะไรถ้าหากเราจะยึดตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย เขาก็พร้อมรับรองแนวเขตในจุดนั้นให้ และถ้ามีโอกาสยก
ฐานะแล้วค่อยมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ ง  เ พ่ือให้เปลี่ยนแปลงไปตาม
ข้อเท็จจริงซึ่งจะเป็นอีกประเด็น ตนได้น าเรียนปรึกษาทางคณะผู้บริหารท่านก็
เห็นตามที่ได้อธิบายไป และได้ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผัง
เมืองซึ่งจะเป็นคนท าแผนที่พร้อมค าบรรยายแนวเขต และหลังจากนั้นจะลง
ประชาคม เราจะต้องท าให้แล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคม และทางจังหวัดจะ
ส่งไปให้กรมฯ ประมาณเดือนกันยายน ถ้าผ่านเราก็จะได้มีการเลือกตั้งเป็น
เทศบาลเมือง น่าจะก่อนครบวาระประมาณหนึ่งเดือนถ้าเป็นไปตามก าหนด
นั้น ก็จะมีเวลามากพอสมควร ตนได้ประสานไปแล้วในเรื่องแนวเขตตน
พยายามเจราจาแล้ว ถึงแม้เทศบาลต าบลเมืองเก่าจะมีประเด็นแต่ว่าเรายึด
เอาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเพราะเป็นกฎหมาย ถ้าจะพูดถึงข้อ
กฎหมายต้องมีการคัดค้าน การคัดค้านต้องคัดค้านภายใน ๖๐ วัน แต่เวลา
ผ่านมา ๒๐ ปีแล้วถือว่าเลยเวลาคัดค้านแล้ว ถ้าสมมติว่ามีการคัดค้านไป 
หน่วยที่จะด าเนินการเรื่องนี้เขาจะตอบว่าหมดเวลาคัดค้านแล้ว  ในส่วนของ
เทศบาลต าบลเมืองเก่าที่มีประเด็นกับเราก็จะยื่นไปในส่วนของเขา ส่วนของ
เราก็เอาตามค าบรรยายแนวเขตเดิม ตนคิดว่าน่าจะด าเนินการต่อได้ ในส่วน
ของระยะเวลาตนคิดว่าทันแน่นอน การลงพ้ืนที่ประชาคมในอัตราร้อยละ ๒๐ 
ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะอยู่ประมาณ ๘,๐๐๐ คน ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะ
รายงานให้ทางสภาฯ ไดร้ับทราบในโอกาสต่อไป 
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  มาตรฐานของตนในเรื่องอ่ืนๆ ตนจะน าเสนอที่เป็นวงในของสภาฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรา ถ้ามีประเด็นที่จะสอบถามนอกสภาฯ ตนก็จะท ากระทู้หรือญัตติอภิปราย

เป็นครั้งๆ ไปโดยมาตรฐาน ซึ่งตนก็เห็นความตั้งใจของพวกเราที่มีมาตรฐานสูง
ในการท างาน โดยเฉพาะการตรวจสอบหรือการพิจารณาญัตติต่างๆ แต่ถ้า
มาตรฐานสภาของเราก่อนที่จะไปตรวจสอบตนขอฝากท่านประธานสภาฯ  
ส าหรับเอกสารชุดนี้เป็นชุดที่ตนได้รับจากการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่ในการ
ประชุมในวันนี้  ไม่มีการสอดไส้หรือดัดแปลงอะไร แต่ปรากฏว่าเอกสาร
ประกอบญัตติๆ ที่ ๓.๖ เอาเอกสารประกอบญัตติที่ ๓.๕ มา ญัตติที่ ๓.๕ 
เอกสารมีตรงอยู่แล้วแต่พอญัตติ ๓.๖ ก็เอาเอกสารญัตติ ๓.๕ มาซ้ าให้ตน แต่
พอญัตติที่ ๓.๖ ตนต้องไปดูเอกสารประกอบในญัตติที่ ๓.๗ ระเบียบวาระที่ 
๓.๗ ตนต้องไปดูเอกสารประกอบที่ ๓.๘ ระเบียบวารที่ ๓.๘ ตนก็ต้องไปดู
เอกสารประกอบที่ ๓.๙ จนถึงระเบียบวาระที่ ๓.๑๒ แสดงว่าเอกสารของตน
ในชุดนี้ไม่มีเอกสารประกอบของ ๓.๑๑ ซึ่งท่านเลขานุการสภาฯ มารับไป
ตรวจสอบ จึงน าเรียนท่านประธานสภาฯ ได้ทราบหลักฐานเป็นชุดที่ตนได้รับ
จากทางเจ้าหน้าที่ที่น าส่งซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้คือวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถือเป็นเรื่องที่ขอฝากท่านประธานสภาฯ ในการ
ประชุมครั้งต่อไปจะต้องตรวจสอบให้เข้มข้นและมีคุณภาพด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ให้เป็นหน้าที่ของท่านเลขานุการสภาฯ ก่อนที่จะส่งเอกสารให้กับ 
ประธานสภาเทศบาล ทางเจ้าหน้าที่จริงๆ แล้วหน้าที่นี้ เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ที่ต้อง

ด าเนินการให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ในการที่จะตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะไป
ถึงมือท่านสมาชิกสภาฯ ต้องขอความร่วมมือทั้งทางเจ้าหน้าที่ที่จัดท าเอกสาร
ช่วยตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนด้วย และท่านเลขานุการสภาฯ ควรที่จะ
ตรวจสอบก่อนที่จะส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนๆ ตนในนามของ
ประธานสภาฯ ต้องกล่าวค าว่าขอโทษท่านสมาชิกสภาฯ ที่ ได้รับเอกสารที่ไม่
ถูกต้องเรียบร้อย ท าให้เป็นการยากล าบากในการที่จะพิจารณาข้อมูล จากนั้น
ได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาตนได้ลงพ้ืนที่ไปพบกับ 
ประธานสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของกองช่างลงพ้ืนที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ในการ overlay ถนนเส้นนี้ 

ซึ่งมีปัญหาเพราะว่าพ้ืนที่ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร โฉนดอยู่กลางถนน
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ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กองช่างจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะด าเนินการ
อย่างไร ในเมื่อสภาฯ เราอนุมัติโครงการนี้ไปแล้ว ตนจึงได้แจ้งไปว่าถ้าเรามา
รอท าถนนเพ่ิมเติมจากที่เขาร้องเรียนมา ที่ของเขาอยู่เสาหมุดอยู่กลางถนน
เส้นนี้ จึงได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเราท าให้เขาก่อนส่วนที่ขาดหายไป ๑๕๐ 
เมตรนั้นเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากถนนเหล่านาดีเข้ามาทางบ้านทรัพย์สมบูรณ์ เพราะว่าเราอนุมัติ
งบประมาณไปแล้ว ถ้าเรายกเลิกไปก่อนแล้วมาท าทีหลังอาจจะเกิดปัญหาว่า
ทางสภาอนุมัติไปแล้วท าไมไม่ท า จึงเป็นปัญหาส่วนหนึ่งซึ่งตนได้ชี้แจงให้กับ
ชาวบ้านและชาวบ้านได้ฝากถามมา ส่วนอีกโครงการคือซอย ๕ บ้านสันติสุข
ถนนลูกรังงบประมาณ ๓๔๗,๐๐๐ บาท ไปถึงเขตของเทศบาลต าบลศิลามี
การลงลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๑๕ มิลลิเมตร ตนไปดูหน้า
งานการท างานของผู้รับจ้าง ถนนเป็นดินเลนเกลี่ยขึ้นมาแล้วเอาลูกรังไปทับ 
ชาวบ้านเขาเกรงว่าหน้าฝนถนนเส้นนี้จะใช้ไม่ได้ และผู้รับจ้างไม่เอาน้ าไปรด
และไม่เอารถบดอัดถนนจึงได้ร้องเรียนมาว่าถนนเส้นนี้คงใช้ไม่ได้แน่ ถ้าเป็น
หน้าร้อนก็จะใช้ได้แต่ถ้าเป็นฤดูฝนปัญหาจะเกิดขึ้นเพราะรถใช้สัญจรจ านวน
มากอาจจะท าให้ถนนเสียหาย เขาจึงได้ฝากมาว่าขอให้ทางกองช่างไป
ตรวจสอบและคอยก าชับผู้รับจ้างด้วย เราควรจะมีวิธีในการก าชับผู้รับจ้างว่า
เมื่อเขาเอาลูกรังมาลงแล้วเขาบดอัดให้หรือไม่ เอาน้ ามารดหรือไม่ อยากให้ไป
ควบคุมการท างานเพราะว่างานแต่ละงานที่กองช่างไปตรวจสอบแล้ว งานที่
ออกมาอาจจะไม่ตรงตามแบบที่ท่านได้ออกแบบไว้ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขึ้น ตน
เกรงว่าจะเกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นชุมชน หมู่บ้าน หรือไม่ว่าจะเป็นทางกอง
ช่างเองตนจึงขอฝากเรื่องนีไ้ว้ด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  เกี่ยวกับเรื่องหนังสือเชิญประชุมทุกอย่างตนไม่ได้ต่อว่าเจ้าหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เพราะแต่ละคนก็มีภารกิจท าหลายอย่าง แต่ตนขอติติงท่านเลขานุการสภาฯ 

ทีไ่ม่ตรวจสอบอะไรสักอย่าง กล่าวคือไม่ท าอะไรสักอย่างในการประชุมทุกครั้ง
ตนคิดว่าท่านควรจะพิจารณาตนเองด้วย 

นายเจษฎา  ชัยมงคล  เนื่องจากระบบการท างานเอกสารทุกอย่างไม่ผ่านตนเลย เจ้าหน้าที ่
เลขานุการสภาเทศบาล จะประสานงานโดยตรงกับประธานสภาฯ ทุกรอบ ในส่วนเรื่องแฟ้มเอกสารที่

ผิดพลาดของท่านธนดล ประเสริทรง นั้นไม่มีเอกสารระเบียบวาระที่ ๓.๕ จริง 
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แต่ของตนมี เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตนตรวจสอบก็คงต้องดูเอกสารที่จะแจกทุก
ท่านทุกชุดก่อนแจก เพราะฉะนั้นรอบหน้าก็รบกวนทางเจ้าหน้าที่งานการ
ประชุมและกิจการสภาติดต่อตนก่อน และให้ตนรับทราบทุกอย่างที่จะ
ด าเนินการตามระเบียบฯ เพ่ือน าเรียนท่านประธานสภาฯ ต่อไป รวมถึง
เอกสารที่จะแจกให้กับผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตนอาจจะไม่ได้เข้ามา
ตรวจสอบถ้าเป็นไปได้ก็ขอเบิกเบี้ยเลี้ยงให้หน่อยก็ได้ เพราะว่าต าแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ไม่มีเงินเดือนเพิ่ม 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ข้อแรกท่านจะต้องเข้าใจว่าต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ไม่มีเงินเดือน 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมถูกต้องแล้ว ข้อที่ ๒ เป็นหน้าที่ของท่านส าหรับการใดๆ ที่ท่านบอกว่า

เจ้าหน้าที่ประสานงานกับตนโดยตรงนั้นท่านก็ต้องพิจารณาตนเองอย่างหนึ่ง
ว่าเวลาเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปประสานงานกับท่านๆ ก็ไม่ว่าง ท่านจะบอกว่า
เจ้าหน้าที่ประสานงานกับตนโดยตรงถือว่าท่านพาดพิงตน เอาเป็นว่าต่อไป
หากเป็นหน้าที่ของท่านที่ควรจะท าท่านก็รับผิดชอบ ตนไม่ขอก้าวก่าย ตนขอ
อนุญาตในระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้ตนได้ปรึกษาหารือกับท่านรองนายกเทศมนตรี
ไว้ในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ซึ่งในวันงาน Open 
House ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดท่านรองนายกเทศมนตรีไดแ้จ้งว่าจะเข้า
ประชุมเกี่ยวกับงานกีฬา อปท.สัมพันธ์ จึงอยากให้ท่านได้อธิบายรายละเอียด
ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบว่าเราจะจัดการแข่งขันเมื่อไร อย่างไร เพ่ือท่าน
สมาชิกสภาฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้  

นายจตุพล  สิทธิ  จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีมติให้เลื่อนการจัดการแข่งขันจาก 
รองนายกเทศมนตรี วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๗ จะเป็นการ

แข่งขันกีฬาสากลก็มีฟุตบอลชาย ๑๑ คน มี ๕ รุ่นอายุแล้วมีการก าหนดช่วง
อายุไว้เพราะว่าอาจจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน กีฬาฟุตซอลหญิง 
วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง และเซปักตะกร้อชาย จ านวน ๕ ประเภท 
สถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลใช้สนามโรงเรียนบ้านค าไฮ ส่วนกีฬาประเภท
ฟุตซอลและวอลเลย์บอลจะใช้ลานกีฬาริมบึงหนองโคตร รวมทั้งจะใช้ลาน
กีฬาริมบึงหนองโคตรเป็นสถานที่จัดงานสปอร์ตไนท์ในตอนเย็นด้วย ในวันที่ 
๔ เมษายน ๒๕๖๗ จะเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศ ส่วน
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ จะเป็นการชิงที่ ๓ และชิงชนะเลิศ จะมีรางวัล
ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ๒ อันดับ แต่ละอปท. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายมา 
อปท.ละ ๕,๐๐๐ บาท อีก ๕,๐๐๐ บาท แต่ละ อปท.จะต้องไปจัดท าอาหาร
มาเองเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ ทางเจ้าภาพจะจัดเตรียมโต๊ะจีนไว้ให้ อปท.ละ ๓ โต๊ะ 
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ในจ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท และจะมีการเตรียมโต๊ะส าหรับวางอาหารเพราะ
เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์อยู่แล้ว ส่วนกิจกรรมในพิธีเปิดตอนนี้อยู่ในช่วงของการปิด
ภาคเรียนเรายังประสานเรื่องของวงดุริยางค์ไม่ได้ ติดต่อไปยังโรงเรียนกัลยาณ
วัตรแล้วเขาขอค่าใช้จ่าย ๘,๐๐๐ บาท ตนยังไม่ได้ปรึกษาหารือกับผู้บริหารว่า
จะตกลงกันอย่างไร ยังไม่ได้ต่อรองกันเพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียน ส่วนพิธีเปิด
แต่ละอปท.จะจัดส่งนางร าเข้าร่วม อปท.ละ ๑๕ ท่าน แต่งกายชุดของแต่ละ 
อปท.ไม่ต้องมาโทนสีเดียวกันทั้งหมดเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนขอ
เพียงแต่ละ อปท. ให้ใส่สีเดียวกัน เราเตรียมเพลงไว้ให้แต่ละ อปท. ไปซ้อมกัน
มา อีกชุดจะเป็นนางร าของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดประมาณ ๒๐๐ ท่านร าใน
วันพิธีเปิด  ตนมีรายละเอียดที่จะชี้แจงประมาณนี้หากท่านใดมีข้อสงสัย
ตรงไหนก็สอบถามมาท่ีตนได ้

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในการเข้าร่วมการแข่งขันของสมาชิกสภาฯ จะเป็นวันที่ ๕ เมษายน  
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๗ ถูกต้องหรือไม่ ให้ไปพบกันที่สนามกีฬาริมบึงหนองโคตร ส่วนการแต่ง

กายผู้บริหารน่าจะมีหนังสือเชิญท่านอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่า
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายสมพงษ์  พรหมแสง  ตนขอขอบคุณทางกองช่างที่ไปติดตั้งไฟสว่างบริเวณสามแยกบิ๊กซี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ทางเข้าหมู่บ้านสปริงเพลสและหมู่บ้านสุพัชรี บริเวณนั้นมืดจริงๆ ซึ่งท่านได้

เข้าไปด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว การสัญจรไปมาก็สว่างดี 
เพราะที่ผ่านมาเขามองว่าเรามีไฟฟ้าสาธารณะอยู่ ๒ ต้น ริมบึงหนองโคตรตรง
หัวมุมเลี้ยวแต่อยู่ห่างจากที่เราเลี้ยวท าให้ไม่สว่าง ทุกวันนี้สว่างดีปลอดภัยจึง
ขอขอบคุณมากๆ  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีตนขอฝากทางผู้บริหารและผู้อ านวยการ

กองช่างเรื่องของถนนเส้นศรีจันทร์ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางโยธาธิการและผัง
เมืองได้วางท่อระบายน้ าเสร็จแล้ว แต่ว่าแนวถนนทีท่างโยธาธิการและผังเมือง
ยังไม่ได้ลง Overlay Recycling ถนนให้เรา ซึ่งมีปัญหาตรงฝาท่อระบายน้ าที่
เกยถนนขึ้นมาท าให้เกิดอุบัติเหตุ ล่าสุดมีประชาชนแจ้งติดต่อเข้ามาใน
ช่องทางข้อความส่วนตัวว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุอยู่ห้องไอซียูมีอาการเลือดคลั่งใน
สมอง ซึ่งก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว อยากให้ทางเทศบาล
ด าเนินการด้วย แต่ตนเข้าใจว่าไม่ได้เป็นส่วนรับผิดชอบของทางเทศบาลเรา
และตนได้แจ้งทางผู้เสียหายไปแล้วว่าจะให้ทางเทศบาลในส่วนกองช่าง
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ประสานกับทางโยธาธิการและผังเมือง ให้เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา 
เนื่องจากว่าในตอนกลางคืนถามว่าถนนเส้นนี้สว่างหรือไม่ มีไฟแต่ไม่ได้สว่าง
พอที่จะมองเห็นชัดเจนขนาดนั้น ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วหากเกิดความสูญเสียกับ
ครอบครัวใดคงเป็นเรื่องน่าเสียใจ ถ้าทางเราสามารถช่วยแก้ปัญหาในส่วนใด
ได้ตนอยากให้เร่งด าเนินการ จากนั้นแจ้งในที่ประชุมว่าการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ซึ่งตรงกับวัน
อังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
หนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ครบถ้วนทุกระเบียบ
วาระการประชุมแล้ว และขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  น.  

  
  

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งได้ท าการ
ตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปัศนพล  เมืองสนธิ์) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา) 

 

(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน์  มัสมี) 
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รายงานการประชุมครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 

๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

 

 

(นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
 


